



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน กรอบบ่าย (7 มิ.ย.59)</p> <p>มติชน (4มิ.ย.59)</p>	<p>การคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ววิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก และแพทย์ชนบทดีเด่น กล่าวถึงการเลือกเลขาธิการสปสช.คนใหม่ ว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอ ขอให้เข้าใจระบบสาธารณสุขและเข้าใจคนทำงาน เนื่องจากที่ผ่านมางบเหมาจ่ายรายหัวที่ลงมาแต่ละพื้นที่ไม่เพียงพออยู่แล้ว แต่ระบบกลับสร้างภาระงานโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในรพ.สต.ที่ต้องคีย์ข้อมูลทุกอย่างเพื่อเบิกเงิน อยากให้ปรับเปลี่ยนระบบตรงนี้</p> <p>-น.ส.สุวิรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า คุณสมบัติผู้สมัครเลขาธิการสปสช.ต้องไม่เป็นผู้บริหารขององค์กร หรือหน่วยงานใดที่เป็นคู่สัญญากับสปสช. ผู้สมัครจากสธ.ถือว่าเข้าข่าย การส่งดีความแสดงว่าเรื่องนี้ต้องการลอบบี้คนของตนเองหรือไม่ และยังมีประเด็นรพ.ค่างจ่ายฟิฟอ์ฟี่มาเชื่อมโยงว่ามาจากบัตรทองนั้น ซึ่งเวลาประจวบเหมาะกัน ซึ่งการที่รพ.ค่างจ่ายเงินมาจากการบริหารจัดการของรพ. ไม่เกี่ยวกับบบบัตรทอง หากบริหารจัดการไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ผู้บริหารเข้ามาทำแทนเหมือนกรณี รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร โดยให้รพ.สังกัดสธ.เป็นองค์การมหาชน</p> <p>-นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธาน สพศท. กล่าวถึงปัญหาโรงพยาบาลระดับจังหวัด ค่างจ่ายค่าตอบแทนฟิฟอ์ฟี่ว่า การเปิดเผยข้อมูลก็เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และหวังว่าผู้บริหารจะลงมาช่วยเหลือ สาเหตุหลักมาจากการจัดสรรเงินของบัตรทอง ที่สปสช.จัดสรรด้วยการคำนวณรวมกับเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งไม่ถูกต้อง และยังมีระเบียบให้รพ.ต้องคีย์ข้อมูลส่งเพื่อรับงบสำหรับโรคค่าใช้จ่ายสูง เมื่อส่งข้อมูลไม่ทัน ทำให้เบิกเงินไม่ได้ จึงควรต้องปฏิรูปการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวของสปสช.ใหม่ ให้ผู้บริหารเข้าใจบุคลากรในรพ.มากขึ้น</p> <p>-เสนอบทความว่า การเลือกเลขาธิการ สปสช. ได้แคนดิเดต 2 คน คือ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. และ นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ.</p> <p>กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้ยกประเด็นเรื่องคุณสมบัติที่อาจขัดต่อพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ในแง่เคยเป็นคู่สัญญากับ สปสช. ทำให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ต้องส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความ แต่เครือข่ายยังมองว่าอาจมีการลือสเปก ล็อบบี้กรรมการกฤษฎีกา เพราะ นพ.ปิยะสกลเป็นหนึ่งในกรรมการ</p> <p>นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมผู้ป่วยโรคไต นำกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอให้ตีความประเด็นคุณสมบัติของ นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ อย่างเป็นทางการ ขณะนั้น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอย่างเป็นทางการ โดย นพ.ปิยะสกล เป็นหนึ่งในกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10 ทำให้เกิดข้อกังวลว่าจะมีความพยายามตีความคุณสมบัติของ ผู้สมัครเลขาธิการ สปสช. จากที่ขัดต่อ ม.32 (12) ให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งการเลือกเลขาธิการ สปสช.ครั้งนี้ มีผลต่อการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ อีกมาก จึงต้องจับตาว่า สุดท้ายคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตีความอย่างไร</p> <p>แม้ว่าในการประชุมบอร์ด สปสช. ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ อาจจะมีการเลื่อนพิจารณาเลือก เลขาธิการ สปสช. ออกไปก่อน จนกว่าผลการตีความจะแล้วเสร็จ ซึ่งมีข่าวว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่ 10 เตรียมหารือร่วมกับคณะชุดที่ 1 ที่มีนายมิชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เพื่อชี้ขาดอีกครั้ง</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ (4มิ.ย.59)</p>	<p>คำตอบแทนฟิฟอ์ฟี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือคำสั่ง วันที่ 3 มิ.ย.59 ส่งไปยังรพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้ชัดเจนว่า สธ.ยังเดินหน้านโยบายการจ่ายค่าตอบแทนฟิฟอ์ฟี่ตามมติกรม. ที่ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 58-59 ซึ่งหลังจากออกหนังสือไปแล้วรพ.ได้มีเงินและจ่ายได้ จะตัดออกไป ทำให้เห็นว่ารพ.ที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องและไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนฟิฟอ์ฟี่ได้จริงมีกี่แห่ง และเกิดขึ้นจากอะไร โดยจะรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอต่อ รพ.สธ. และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา</p> <p>ส่วนใหญ่รพ.ที่เกิดปัญหาคือ จังหวัดมีขนาดเล็ก แต่มีโรงพยาบาลทั่วไปหลายแห่ง เนื่องจากประชาน้อย ทำให้ได้รับงบเหมาจ่ายรายหัวน้อย อาทิ เขตสุขภาพที่ 5 หรือเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งในการจัดท่างบรายหัวบัตรทองของปี 2560 ต้องมีการหารือกับสปสช. ว่า จะบริหารจัดการอย่างไร เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก (6มิ.ย.59)	<p>การบรรจุบุคลากร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงข้อเรียกร้องบรรจุตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติตกค้าง และรอการบรรจุอีก 152 คน จากทั้งหมด 556 คน ว่า เนื่องจากมติกรม.ที่อนุมัติตำแหน่งบรรจุข้าราชการ 22,641 ตำแหน่ง ในระยะเวลา 3 ปี เดิมกำหนดไว้ในกลุ่มจพ.ปริญญาตรี แต่ที่ผ่านมาสธ.เกลี้ยตำแหน่งให้จากอัตราตำแหน่งว่างการเกษียณ ทั้งนี้ จะมีการเกลี้ยตำแหน่งว่างใหม่ และดูสายงานที่ไม่บรรจุ รวมทั้งจพ.แพทย์แผนไทยและจพ.เวชสถิติที่รอการบรรจุอีก 152 ตำแหน่ง ก็จะหาตำแหน่งและบรรจุต่อไป โดยจะร่วมกับตัวแทนจากก.พ. จัดทำแผนอัตรากำลังคนภาพรวม ซึ่งจะมีตำแหน่งพยาบาลอีกกว่า 1 หมื่นตำแหน่ง ทขอยบรรจุปีละ 3,000 ตำแหน่ง ต่อเนื่อง 3 ปี รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้า ซึ่งวางแผนว่าพยาบาลที่จะขึ้นเป็นซี 8 ได้จะมีประมาณ 2.7 หมื่นตำแหน่ง จะทยอยให้ 5 ปี</p> <p>ส่วนปัญหาการฟ้องร้องบุคลากร สธ.เน้นวิธีเจรจาไกล่เกลี่ย โดยระยะสั้น จะมีทีมเคลื่อนที่เร็วจากส่วนกลางเข้าไปช่วยเสริมในระดับเขตพื้นที่ ซึ่งทีมจากส่วนกลางอยู่ที่ศูนย์สันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข มีทีมนักกฎหมาย และเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนแผนระยะยาว จะใช้มาตรการความปลอดภัยของคนไข้และเจ้าหน้าที่ ทำเป็นระบบใหญ่ เช่น การดูแลคนไข้ การบริหารความเสี่ยง มีทีมเข้าไปดูแลเมื่อเกิดปัญหา เป็นต้น</p>
ไทยโพสต์ (6มิ.ย.59)	<p>ความตกลงหุ้นส่วนที่พีพี</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน แฉงเรียกร้องให้ช่วยกันจับตาข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งจะพิจารณาการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ในวันที่ (6 มิ.ย.)</p> <p>โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุข คือ จะไม่มีการนำข้อกังวลของกระทรวงสาธารณสุขที่สรุปประเด็นผลกระทบจากทีพีพีต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม อาทิ "บทที่ 18 ทรัพย์สินทางปัญญา" ด้านยา วัคซีนและชีววัตถุ หากประเทศไทยเข้าทีพีพี ต้องยอมรับการผูกขาดตลาดยาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1-10 ปี และรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 2,835-288,266 ล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย ประเทศสมาชิกทีพีพีจะเข้าถึงข้อมูลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการขอจดสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ ส่วน "บทที่ 9 การลงทุน" จะมีการปกป้องนักลงทุนต่างชาติในมาตรฐานที่สูงกว่านักลงทุนในประเทศ</p>
มติชน บ้านเมือง ข่าวสด (5 มิ.ย.59)	<p>ไฟไหม้รพ.เพชรบูรณ์</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้รพ.เพชรบูรณ์ ที่อาคารงานกิจกรรมบำบัด ซึ่งอยู่ติดกับตึก 50 ปี หรืออาคารผ่าตัดและอาคารพักฟื้นผู้ป่วย สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินภายในห้องงานกิจกรรมบำบัด ช่วงเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้อง โดย นายบัณฑิต เทวิฑูวรักษ์ ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ ได้มาตรวจพื้นที่และหารือร่วมกับผู้อำนวยการ รพ.เพชรบูรณ์ เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัย และแนวทางการให้บริการและดูแลผู้ป่วยในระยะต่อไป โดยการให้บริการผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กออทิสติก และผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต เบื้องต้น รพ.จะจัดหาพื้นที่ทดแทนให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้รับบริการ</p> <p>ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการพิสูจน์หลักฐาน จ.เพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในอาคารถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด รวมมูลค่าทรัพย์สินราว 4 ล้านบาทเศษ ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ พบต้นเพลิงเกิดจากปลั๊กไฟฟ้าที่มีการพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก บริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์ คาดว่าสายไฟฟ้าน่าจะเกิดการจ่ายไฟฟ้าไม่ไหว จึงเกิดไหม้และติดไฟ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (5 มิ.ย.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ยืนยันเหตุเพลิงไหม้ห้องกิจกรรมบำบัด รพ.เพชรบูรณ์ ไม่ส่งผลกระทบการให้บริการ พร้อมให้สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเข้มงวดในการตรวจระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้ชำรุด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์และห้องต่างๆ ในโรงพยาบาล ว่ามีวัสดุที่เป็นเชื้อไฟหรือไม่ หากมีให้รีบขนย้ายและหาที่เก็บให้มิดชิดเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งให้ซักซ้อมแผนการเผชิญอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยให้คำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นสำคัญ</p>
ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (4มิ.ย.59)	<p>โรงแรมบนเกาะช้างถล่ม</p> <p>-เสนอข่าว อาคารโรงแรมสยามบีช รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด ถล่ม เบื้องต้นทราบว่า เป็นอาคารที่พักของนักท่องเที่ยว 2 ชั้น หน้าชายหาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (5 มิ.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสสจ.ตราด ว่า เมื่อเวลา 07.30 น.เกิดเหตุอาคาร 2 ชั้น ของโรงแรมสยามบีช พังถล่มลงมา ทำให้นักท่องเที่ยวที่นอนอยู่เสียชีวิตทันที 1 คน มีผู้บาดเจ็บ 5 คน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเร่งช่วยเหลือดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ซึ่งรพ.เกาะช้างได้รักษาพยาบาลเบื้องต้นและประสานส่งตัวผู้บาดเจ็บ 3 คนไปที่รพ.ตราด ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 คน ได้ประสานและส่งตัวไปที่รพ.กรุงเทพ-ตราด ได้สั่งการรพ.ตราดให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารักษาทั้งหมดอย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (6 มิ.ย.59)</p>	<p>เรือสปีดโบ๊ตชนเรือลากจูง เกาะเสม็ด</p> <p>-เสนอข่าว เกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ตชนนักท่องเที่ยวชนเรือลากจูงกลางทะเล ห่างจากท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด หมู่ 4 ต.พ.อ.เมืองระยอง ประมาณ 800 เมตร ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บรวม 28 ราย แต่เรือไม่ไต่ลม เจ้าหน้าที่ยกัญญมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง ได้ลำเลียงนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บส่งรพ.ระยอง 23 ราย รพ.กรุงเทพ-ระยอง 3 ราย และ รพ.ศรีระยอง 2 ราย ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก หัวแตก คิ้วแตก ซึ่งทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับจากชมคอนเสิร์ตเสม็ดอินเลิฟ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง</p> <p>-นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ รอง นพ.สสจ.ระยอง เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนักท่องเที่ยว คนขับเรือและลูกเรือ รวมทั้งสิ้น 31 คน ขณะนี้เหลือที่ยังรักษาตัวอยู่ในรพ.ระยอง 6 คน แยกเป็นอาการหนักสุดคือ เลือดออกในสมอง 1 คน (รอการผ่าตัด) นอกนั้นซีโตรงหัก 2 คน ฟกช้ำ 2 คน โหปลาย้ำหัก 1 คน ส่วนที่รพ.กรุงเทพระยอง 1 รายอาการไม่สาหัส</p>
<p>แนวหน้า (4มิ.ย.59) คมชัดลึก(5 มิ.ย.59)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ ไทยโพสต์</p>	<p>นมโรงเรียน</p> <p>-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวพบนมโรงเรียนไปวางจำหน่ายที่ร้านค้าในเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ให้ดำเนินการภายใน 7 วัน พร้อมประสานให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโดยเร่งด่วน หากพบกระทำผิดจริง จะมีบทลงโทษโดยตัดสิทธิการจำหน่ายลง 5%</p> <p>นายอำนาจ ทงกัก ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด กล่าวยืนยันว่า ทางสหกรณ์ฯ ได้นำนมโรงเรียนไปวางขายในกัมพูชาจริง แต่ยืนยันว่าไม่ผิด เพราะค่าใช้จ่ายกล่อง น้ามดดิบ สหกรณ์ฯ เป็นคนซื้อไม่ได้ใช้เงินหลวง โดยนมดังกล่าวเป็นนมที่มีมิลค์บอร์ดบังคับให้ผลิตในช่วงปิดเทอม 30 วัน และนำออกไปวางขายเพราะหากปล่อยไว้ทั้งหมดอายุ ซึ่งมีหนังสือซื้อขายถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป มิลค์บอร์ดได้ออกระเบียบใหม่เพื่อบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยจะบูรณาการหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมการบริหารที่ชัดเจนและมีมาตรฐานสูงขึ้น มีแผนพัฒนาการจัดการมาตรฐานฟาร์มและคุณภาพน้านม (จีเอพี) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่ได้เข้าสู่ระบบการผลิตนมโรงเรียนเพิ่มขึ้น มีคณะกรรมการและคณะทำงานกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด</p> <p>สำหรับหลักเกณฑ์การปฏิบัติฟาร์มให้ได้จีเอพี ต้องมีโรงเรือนได้มาตรฐาน มีสัตว์แพทย์ควบคุม ปัจจุบันได้จีเอพีแล้ว 4,025 ฟาร์ม หรือ 24% จากทั้งหมด 16,770 ฟาร์ม การขนส่งนมพาสเจอร์ไรซ์ต้องขนส่งด้วยรถห้องเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ผู้ประกอบการต้องมีรถห้องเย็นเพียงพอกับสิทธิที่ได้รับ จัดหาเทอร์โมมิเตอร์และตู้เย็นหรือถังแช่ที่สะอาด และต้องส่งนมทุกวัน</p> <p>นายธีรภัทรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนมพาสเจอร์ไรซ์ ที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนมให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หลังเกิดเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนสนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กว่า 80 คน เกิดอาเจียนและปวดท้องอย่างหนัก หลังดื่มนมโรงเรียนไป 10 นาที ต้องนำส่งโรงพยาบาล โดยได้ประชุมกับมิลค์บอร์ดระดับจังหวัดเรื่องมาตรฐานต่างๆ ส่วนกรณีนักเรียนโรงเรียนสนามบิน ต้องตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ เนื่องจากนมในหลอดเดียวกันมีการส่งไปยังโรงเรียนอื่นๆ ด้วย แต่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับโรงเรียนสนามบิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ห่วงปัญหานมโรงเรียนที่ จ.ขอนแก่น ส่งทีมสอบสวนโรคและสสจ.ขอนแก่น เข้าตรวจสอบ เก็บตัวอย่างอาหาร นม น้ำดื่ม น้ำใช้ อาเจียน ส่งตรวจหาจุลินทรีย์ แบคทีเรีย สารเคมีปนเปื้อน และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(6มิ.ย.59)</p> <p>ไทยโพสต์(6มิ.ย.59)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>ปริมาณฟลูออไรด์ ทราบผลสัปดาห์หน้า กำชับ อย. สสจ. ตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตนมและคุณภาพมาตรฐานนม หากตกมาตรฐานจะระงับการผลิตดำเนินคดีตามกฎหมาย.และให้ปรับปรุง</p> <p>กรณีนี้ จ.ขอนแก่น ที่มีรายงานเด็กนักเรียนที่มนมโรงเรียนแล้วมีอาการป่วย ได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และสสจ.ขอนแก่น เข้าไปสอบสวนโรคทันที เบื้องต้นได้รับรายงานว่า มีเด็กดื่ม 382 คน มีอาการป่วย 99 คน ส่วนใหญ่มีอาการ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ท้องเสีย โดยดื่มนมเวลา 12.30 น และเริ่มมีอาการ เวลา 13.00 น เป็นต้นมา เป็นเด็กชั้นประถม 3, 4 และ 6 รักษาที่โรงพยาบาลขณะนี้ทั้งหมดกลับบ้านได้แล้ว</p> <p>สำหรับนมล็อตนี้ ผลิตเมื่อ 2 มิถุนายน 2559 หมดอายุ 9 มิถุนายน 2559 จากสหกรณ์โคนมขอนแก่น โดยนมจัดส่งให้โรงเรียน 5 แห่ง และจากการสอบสวนโรงเรียนอื่นๆ ยังไม่พบผู้มีอาการป่วย รดส่งนมจะมาส่งนมเวลา 10.00 ทุกวัน เมื่อถึงโรงเรียนจะใส่ในถังแช่น้ำแข็ง มีน้ำแข็งด้านล่างและเทปิดทับด้านบน ซึ่งทีมสอบสวนโรคและสสจ.ขอนแก่นจะได้เฝ้าระวังเหตุการณ์และติดตามผลต่อไป ขณะนี้ให้ผู้ผลิตระงับการผลิตชั่วคราวแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบสวนโรงเรียนโผล่ชายเขมร ส่วนความคืบหน้ากรณีเด็กนักเรียนที่มนมโรงเรียนแล้วท้องเสีย คลื่นไส้ 99 คน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้แจ้งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อพิจารณาตัดสินสิทธิ์การจำหน่ายนมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (4มิ.ย.59)</p> <p>บ้านเมือง (5 มิ.ย.59)</p> <p>ไทยรัฐ (5 มิ.ย.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า (6มิ.ย.59)</p>	<p>อาการอาพาธพระธัมมชโย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ได้ให้เลขานุการแพทยสภาแจ้ง ร.ท.นพ.ชูชัย พรพัฒนาพันธุ์ แพทย์ผู้รักษาพระธัมมชโย ทางโทรศัพท์ ว่า แพทยสภาจะส่งแพทย์จากราชวิทยาลัย ทั้งโลหิตวิทยา ศัลยกรรม หลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ และรังสีแพทย์ ส่วนหนังสืออย่างเป็นทางการได้ให้นิติกรร่างหนังสือถึงมติแพทยสภาในการขออนุญาตตรวจพระธัมมชโย และทำหนังสือให้คำยินยอมตรวจส่งแนบไปพร้อมกันภายในวันที่ 3 มิ.ย. ส่วนผลจะเป็นอย่างไร ต้องให้ทางพระธัมมชโย เป็นผู้ตัดสินใจ คาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจได้ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย กล่าวถึงกรณีแพทย์สภาจะส่งทีมเข้าตรวจอาการอาพาธของพระธัมมชโย ว่า ต้องให้ทีมแพทย์ที่ตรวจรักษาเป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ โดยพร้อมยินยอมให้มาตรวจอาการแต่ต้องรอเอกสารแจ้งมาอย่างเป็นทางการก่อน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.โพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงกรณีแพทย์สภาจะส่งแพทย์มาตรวจร่างกายพระธัมมชโย ตามที่วัดพระธรรมกายเป็นผู้ร้องขอ ว่า ประเด็นนี้คณะพนักงานสอบสวนดีเอสไอต้องประชุมหารือกันในวันที่ 6 มิ.ย. เวลา 10.00 น.ว่าจะยินยอมหรือตอบรับหรือไม่ หากใช้แพทย์จากส่วนกลางที่แพทยสภาส่งมา</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.โพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่จะเสนอเงื่อนไขเดิมกับพระธัมมชโย โดยจะให้ประกันตัวได้หากเข้ามามอบตัวในข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบอาการอาพาธด้วย ซึ่งแพทย์จะมาจากส่วนใดนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากต้องรอผลการประชุมร่วมกันระหว่างดีเอสไอและตัวแทนวัดพระธรรมกาย ในวันที่ 6 มิ.ย. 2559 ที่วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า (4มิ.ย.59)</p>	<p>เหมืองแร่ทองคำ</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมสนช. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ตั้งกระทู้ถามเรื่องเหมืองแร่ทองคำใน จ.พิจิตร เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบุคคลที่สนับสนุนและไม่สนับสนุน</p> <p>นางอรุณรดา สืบญเรื่อง รว.อุตสาหกรรม ชี้แจงว่า การฟื้นฟูพื้นที่ได้มีการกำหนดไว้หลายอย่าง ภายหลังจากทำเหมืองสิ้นสุดลงจะต้องเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมไปอีก 3 ปี และทางราชการจะต้องติดตามและเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพและมลภาวะต่อไปในระยะยาว สำหรับเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่รอบเหมือง ขณะนี้มีปัญหาเรื่องโลหะหนักอยู่ในร่างกายของประชาชนหรือไม่ ซึ่งคณะทำงานด้านสุขภาพได้วางแผนจะตรวจสอบสุขภาพประชาชนในพื้นที่ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และ อ.ชัยบาดาล จ.พิจิตร ระหว่างเดือน ก.ค. - ต.ค.นี้ ส่วนเรื่องคุณภาพน้ำได้มีการปรับปรุงระบบประปาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการตรวจสอบสารตกค้างในพืชผัก ซึ่งกรมอนามัยตรวจสอบแล้วพบว่าสารเคมีไม่เกินค่าอ้างอิง แต่ผลวิจัยของนักวิชาการปรากฏว่าได้ผลเกินค่าอ้างอิง ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันเพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ (5 มิ.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งปิดเหมืองทอง ยืนยันว่าบริษัทประกอบกิจการตามมาตรฐานสากล ด้วยความรับผิดชอบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างเคร่งครัดทุกประการ นอกจากนี้ ยังได้รับการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด ได้จัดให้มีการตรวจวัดฝุ่น เสียง น้ำ แรงสั่นสะเทือน และก๊าซจากปล่องในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยโดยรอบทุก ๆ 3 เดือนตามหลักวิชาการ และข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน จากหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรง ทั้งจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา การขอต่ออายุใบอนุญาตโลหกรรม จะได้รับการต่ออายุโดยมีกำหนดไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี และ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทุกประการ จึงสมควรได้รับการต่ออายุใบอนุญาตอีก 5 ปี</p> <p>ด้านนายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดี กพร. กล่าวว่า ได้รับหนังสือขออุทธรณ์ของบริษัท อัคราแล้ว ขณะนี้ได้ให้ทีมกฎหมายดูคำอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าเราทำครบถ้วนถูกต้อง ก็จะมีหนังสือชี้แจงกลับไป ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นกรณีตัวอย่างของประเทศ เพราะมีปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน มีการตรวจพบคนมีโลหะหนัก และบางพื้นที่ไม่มีเหมืองทองคำ แต่ก็พบเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุขของประเทศ</p>
<p>ไทยโพสต์ (4มิ.ย.59)</p> <p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา (4มิ.ย.59)</p>	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นางวารภรณ์ นะมาตร์ ผอ.สมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุขประกาศตีฆรมณรงค์ "ของบุหรีแบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค" ว่า สมาคมฯ เห็นด้วยในการป้องกันและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาสูบ ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีซื้อบุหรี่ยอยู่แล้ว หากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เชื่อว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องออกมาตรการสุดโต่ง เรื่องของเรียบ ที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเครื่องหมายการค้า รวมถึงซองที่เหมือนกันหมดจะสร้างความสับสน ทำให้คนซื้อและร้านค้าไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ ซึ่งจะกระทบสิทธิ์ในการค้าขายของร้านค้า</p> <p>จากผลสำรวจของกรมควบคุมโรค พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการสูบบุหรีคือ อยากรลอง 50.3% คลายเครียด 43.8% และเพื่อนชวน 31% ไม่ปรากฏว่าของบุหรีเป็นสาเหตุของการสูบบุหรี่ และซองปัจจุบันก็มีภาพคำเตือนขนาดใหญ่ การบังคับใช้มาตรการนี้จึงสวนทางกับค่านิยมสัญญาของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปกป้องธุรกิจขนาดเล็ก จึงขอเรียกร้องให้ ครม. และสนช. ทบทวนความจำเป็นในการออกมาตรการดังกล่าว</p> <p>-เสนอบทความ ในฐานะคนกอล์ฟ อยากให้ 'สนามกอล์ฟเป็นเขตปลอดบุหรี !</p>
<p>http://news.sanook.com/2006022/ (4มิ.ย.59)</p>	<p>ร้องเรียนรพ.รัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นางหทัยชนก อายุ 35 ปี ได้เข้าร้องเรียนกับ นพ.ชุมพล สุวรรณ สสจ.ระยอง กรณี ด.ช.บุญรักษา วัย 2 เดือนเศษ ถูกเจ้าหน้าที่รพ.เจาะเลือดจนแขนบวมอักเสบ โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ได้นำหลานชายวัย 2 เดือน 6 วัน มาขอรับฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ เจ้าหน้าที่ที่ให้นำเด็กไปเจาะเลือดตรวจ และได้ใช้เข็มขนาดใหญ่เจาะเลือด โดยความหาเส้นเลือด ก่อนจะซักเข็มออกมาแล้วแทงเข้าไปใหม่ จากนั้นขณะนั่งรอพบแพทย์เพื่อทำการฉีดวัคซีน พบว่าแขนที่เจาะเลือดมีรอยฟกช้ำแดงทั้งแขน เด็กร้องไห้ตลอดเวลา และเริ่มมีอาการเป็นไข้ตัวร้อน หลังเกิดเหตุแพทย์พยาบาลได้เข้ามาขอโทษและแสดงความเสียใจ พร้อมทั้งจัดห้องพิเศษให้การดูแลเด็กจนอาการดีขึ้น คาดว่าจะนำเด็กออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้ในบ่ายวันนี้</p> <p>-ด้าน นพ.ชุมพล สุวรรณ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า จะกำชับไปทางโรงพยาบาลต่อไป คงไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพราะว่าการณดังกล่าวเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลดำเนินการเอง เนื่องจากเป็นเรื่องมาตรฐานการบริการของทางโรงพยาบาล</p> <p>-นางหทัยชนก กล่าวว่า ขอให้กรณีหลานชายของตัวเองเป็นกรณีศึกษา โดยครอบครัวของตนยังมีกรณีการฟ้องร้อง รพ.ระยอง หลังนส.อนุชิตา อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นแม่ของด.ช.บุญรักษา ได้เสียชีวิตขณะที่หมอทำคลอด โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 หรือประมาณ 2 เดือนที่แล้ว ซึ่งแพทย์ได้ลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิตว่า ครรภ์เป็นพิษ แต่แพทย์สถาบันนิติเวชลงความเห็นการเสียชีวิตว่าเกิดจากเสียชีวิตจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>http://news.sanook.com/2006134/ (4มิ.ย.59)</p>	<p>ร้องเรียนรพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวจากเฟซบุ๊ก Intra Songkiatikul เล่าถึงการทำงานที่บกพร่องของแพทย์ในรพ. เอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ระบุว่า ตนเองกำลังตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน มีอาการป่วย เจ็บคอ คัดจมูก จึงไปพบแพทย์ที่รพ. ใช้เวลาตรวจไม่ถึง 3 นาทีก็ให้ไปรอรับยาโดยไม่แจ้งว่าป่วยเป็นอะไร และมีการจ่ายยา "ซูโดอีเฟดรีน" ให้ทั้งที่ผู้ป่วยตั้งครรภ์ จึงขอตรวจกับแพทย์คนใหม่ ซึ่งหลังจากแพทย์ดูรายชื่อยาทั้งหมดแล้ว ระบุว่า ยาทั้ง 4 ชนิดที่แพทย์คนแรกสั่งไม่ใช่ยาที่ควรสั่งให้คนท้อง ล่าสุด เจ้าหน้าที่ของรพ.โทรมาบอกว่ายาที่แพทย์คนแรกจ่ายให้ จริงๆสามารถทานได้ ไม่ได้มีผลอะไร</p>
<p>ไทยโพสต์ แนวนหน้า (6มิ.ย.59)</p>	<p>เชรุ่มแก้พิษงู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า 5 เดือนที่ผ่านมาพบผู้ถูกงูกัดมากถึง 81 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก ได้ให้สถานบริการในสังกัด คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สรรองเชรุ่มแก้พิษงูไว้ให้พร้อมตามชนิดงูพิษที่พบบ่อยในแต่ละภูมิภาค 7 ชนิด ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลา งูแมวเซา งูกะปะ งูเขียวหางไหม้</p> <p>-ด้าน นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำหากถูกงูมีพิษกัด จะมีสัญญาณ เช่น มีรอยเขียว 2 ข้าง บวมแดงรอบๆ รอยกัด อาจปวดรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจติดขัด มีน้ำลายมากผิดปกติ ซาตามแขนขา เป็นต้น วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บีบเลือดบริเวณบาดแผลออก ล้างด้วยน้ำสะอาด รีบนำส่งรพ. ห้ามใช้เหล้า ยาสีฟัน พอกแผล ไม่ควรใช้ปากดูดเลือดจากแผลงูกัด ห้ามขันชะเนาะเพราะอาจทำให้เนื้อตาย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ MGR ออนไลน์ กรม ประชาสัมพันธ์ สทท. (4มิ.ย.59)</p>	<p>รมว.สธ.ตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 9</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ที่จังหวัดสุรินทร์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเรื่องโรคหัวใจและสมอง โปรแกรมการเยี่ยมบ้าน COCR9 และการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งและศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รพ.สุรินทร์</p> <p>-โปรแกรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย "COC R9" ผลงานเขตสุขภาพที่ 9 ส่งข้อมูลการดูแลผู้ป่วยหลังออกรพ. ผ่าน Cloud ช่วยเพิ่มการติดตามดูแลต่อเนื่อง ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่ต้องกลับมารักษาซ้ำ เล็งประกาศนโยบายระดับประเทศ ขยายใช้ทุกเขตสุขภาพ รวมกลุ่มคนไข้พระราชานุเคราะห์</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (5 มิ.ย.59)</p>	<p>'รพร.' ทั่วประเทศพร้อมดันรพ.ต้นแบบแห่งความสุข</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ธานีทร กัรวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 ว่า จากการที่มูลนิธิ รพร.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการวางแผนการทำงานทศวรรษที่ 5 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนั้น มีการตั้งเป้าหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข โดยใช้ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและการป้องกันโรค 2.ความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ 3.ความเป็นเลิศด้านบุคลากร และ 4.สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร</p> <p>พร้อมกันนี้ ได้วางแผนการดำเนินงาน 10 เรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนาและยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล 2.พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน 3.สร้างทีมหมอบรรอบครัว 4.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง 5.จัดหาพลังงานทดแทนในโรงพยาบาล เพิ่มพื้นที่สีเขียว 6.สร้างมาตรฐานโรงพยาบาลแห่งความสุข และสร้างระบบพี่เลี้ยง 7.พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล 8.พัฒนาให้เป็นองค์กรนวัตกรรมตั้งเครือข่ายนวัตกรรมกลุ่ม รพร. 9.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงบริการ และ 10.พัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2559</p>
<p>บ้านเมือง (6 มิ.ย.59)</p>	<p>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดปฏิรูประบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ ได้จัดระบบในลักษณะกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลแบบองค์รวม ตั้งเป้าให้คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล ภายในปี 2560 ด้วย "บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี"</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ มติชน ไทยรัฐ ช่อง 3,7,สทท ,TNN (4มิ.ย.59)</p>	<p>ยาลดความอ้วน -เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. ในฐานะโฆษก ออย. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ลักลอบขายยาลดความอ้วนทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการจำหน่ายทั่วประเทศในพื้นที่ จ.ชลบุรี พล.ต.ต. ประเสริฐ พัฒนาคี ผบก.ปคบ. กล่าวว่า จากกรณีนักเรียนชั้นม.5 ได้รับประทานยาลดน้ำหนักจนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่สืบทราบเฟซบุ๊กจำหน่ายยาลดน้ำหนัก จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ออย. เข้าตรวจค้นและจับกุมพร้อมยึดของกลางทั้งหมด จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย โดยแจ้งข้อหากับเจ้าของเฟซบุ๊กจำหน่ายยาลดน้ำหนักและผู้ผลิตยาลดน้ำหนัก รวม 5 ข้อหา และหากผู้บริโภคพบการจำหน่ายยาลดน้ำหนักที่เข้าข่ายความผิด สามารถแจ้งได้ สายด่วน 1135 บก.ปคบ. และสายด่วนออย. 1556 หรือสสจ.ทุกจังหวัด</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (5 มิ.ย.59)</p>	<p>ร่าง“พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่ -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลฉบับใหม่ จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติวาระที่ 1 ในวันที่ 16 มิ.ย.2559 นี้ โดยกฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด และเอกชน ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีบริการป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่อ</p>
<p>สำนักข่าว กรม ประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น (4มิ.ย.59)</p>	<p>สส.แจงผู้ประกอบการสุขภาพเรื่องกม.ใหม่ -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดประชุมผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตภาคเหนือ เพื่อชี้แจงความเข้าใจพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เตรียมความพร้อมการขออนุญาตภายหลังกฎหมายฯ มีผลใช้ในวันที่ 27 กันยายน 2559 และเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง 6 ฉบับ ที่เป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.ฉบับนี้ สำหรับใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติ ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ให้บริการ ผู้ดำเนินการ อัตราค่าธรรมเนียม การกำหนดบริการอื่นในสปา และมาตรฐานสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ</p>
<p>มติชน M2F(6มิ.ย.59)</p>	<p>โรคมือเท้าปาก -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนระวังโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 12,740 ราย เสียชีวิต 1 ราย จาก จ.เชียงใหม่ ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ฝ้าระว่าง จ.น่านและเชียงราย ในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน การคัดกรองเด็กอย่างต่อเนื่องทุกวัน แนะนำผู้ปกครองดูแลและสังเกตอาการบุตรหลาน หากพบว่ามิใช่ ร่วมกับแผลในปาก และตุ่มที่มีหรือเท้า ควรให้หยุดเรียนและไม่คลุกคลีกับคนอื่น ๆ ในครอบครัวหรือในชุมชน สอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>มติชน (5 มิ.ย.59)</p>	<p>นักร้อง 8 จว.ดูแลสุขภาพคนเก็บขยะ -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี กรมควบคุมโรคได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ นักร้องในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี โดยมีประเด็นสื่อสาร “เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง” จากการสำรวจข้อมูล พบว่า มีชุมชนที่ประกอบอาชีพรับซื้อและคัดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขายต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี คนที่ทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะมีปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากนี้ยังพบว่า หลายพื้นที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ และมักมีปัญหาสุขภาพจากขยะติดเชื้อและสารเคมีตกค้างในร่างกาย เช่น สารตะกั่ว สารหนู ปะปน และสารโลหะหนักอื่น ๆ และเมื่อเกิดการเจ็บป่วย จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สสส. และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีการจัดทำทะเบียน ตรวจคัดกรองความเสี่ยงและตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วางระบบป้องกันอุบัติเหตุจากรถ -เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ทหารีร่วมกับ นายประสงค์ บริรักษ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันอุบัติเหตุจากรถในเมืองใหญ่ ที่มีการจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะให้เป็นระบบ และเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนอุบัติเหตุภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามวิธีการ ตามระบบการตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ หรือ Responsiveness to Intervention : RTI คือระบบการป้องกันอุบัติเหตุจากรถที่มีการจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยการบริหารจัดการมีได้หลายรูปแบบ ขึ้นกับบริบทในแต่ละพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา นครศรีธรรมราช พัทยา และกรุงเทพมหานคร และขอความร่วมมือนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ด้วย</p>
ไทยรัฐ (4มิ.ย.59)	<p>ตรวจหา DNA ของเชื้อไวรัสเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาการตรวจหา DNA ของเชื้อไวรัสเอชไอวี จากตัวอย่างเลือดในกระดาดซัปดาห์แรกคลอด ด้วยวิธีการตรวจแบบ HIV-PCR ที่รู้ผลเร็ว ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ไทยบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของการเป็นประเทศแรกๆ ในโลก ที่สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้</p> <p>นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ ได้เริ่มพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในเด็กแรกคลอดที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ โดยนำการตรวจ HIV-PCR มาใช้ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุ 1 เดือน ใช้ตัวอย่างเลือดจากกระดาดซัปดาห์แรกนำมาตรวจหา DNA ของเชื้อเอชไอวีในเลือดเด็ก ช่วยให้การวินิจฉัยเชื้อ HIV ทำได้รวดเร็วขึ้น กรณีพบเด็กติดเชื้อจะเปลี่ยนยาจากสูตรป้องกันเป็นสูตรรักษาด้วยยาต้านไวรัส</p> <p>ในปี 2559 ได้มีโครงการวิจัยบูรณาการร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศให้สามารถตรวจแบบ HIV-PCR โดยใช้กระดาดซัปดาห์แรก คาดว่าปี 2560 จะสามารถให้บริการตรวจแบบเดียวกันนี้ได้ โดยเป็นบริการฟรีในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น	<p>อาการแพ้เสื้อผ้าหน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนหน้าฝนอย่าใส่เสื้อผ้าเนื้อหนา รัดรูป เสี่ยงอัปซัน เกิดอาการแพ้เสื้อผ้า ยิ่งใส่ยีนส์รัดรูป ขาหนีบยิ่งพัง เกิดกลิ่นอับกลิ่นตัว แนะนำการรักษาความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้า</p>
สำนักข่าว กรม ประชาสัมพันธ์ (4มิ.ย.59)	<p>องค์กรปลอดโพลัม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโพลัม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2559 ให้กับเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โพลัมบรรจุอาหาร โดยมี นายสำเร็จ ศรีพงษ์กุล รองผู้จัดการทั่วไป บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต</p>
โพสต์ทูเดย์ (6 มิ.ย.59)	<p>กิจกรรมทางกาย</p> <p>-เสนอข่าว กทม.รณรงค์ เผยคนไทยมีระดับกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอร้อยละ 32 เข้าข่ายพฤติกรรมเนือยนิ่ง เสี่ยงเป็นโรคในกลุ่มโรค NCDs ตั้งเป้าเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายอีกร้อยละ 10 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายในปี 2563 ด้าน ดร.เกษม นครเขตต์ ขยายความถึงกิจกรรมทางกาย ว่า คือการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อและกระดูกที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งครอบคลุมการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันและในสันทนาการ การทำกิจกรรมในเวลาว่าง รวมถึงการออกกำลังกาย</p> <p>โดยมีข้อเสนอทางเลือกของการทำกิจก่าทางกาย คือ 1.การดำเนินชีวิตประจำวันที่กระฉับกระเฉง 2.กิจกรรมเพื่อสุขภาพ คือ ใช้แรงปานกลาง ต้องออกแรงต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที 3.การออกกำลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างน้อยครั้งละ 20 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์ และ 4.การฝึกเพื่อเป็นนักกีฬา คือ กิจกรรมการใช้แรงระดับหนักมาก ทำการฝึกทุกวันใน 1 สัปดาห์</p> <p>ขณะที่ผู้ใหญ่ (อายุ18-64 ปี) ควรมีกิจกรรมทางกายที่ออกแรงระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ หรือ 75 นาที/สัปดาห์ ของกิจกรรมที่ออกแรงอย่างหนัก หรืออาจใช้วิธีการผสมผสานทั้งกิจกรรมออกแรงปานกลางและหนักในเวลาเท่าๆ กัน ควรมีกิจกรรมแอโรบิกอย่างน้อย 10 นาที</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>Healthy Condo</p> <p>-เสนอข่าว นายอำนาจ ดิสสะมาน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม "Healthy Condo" ระหว่าง 8 หน่วยงาน มี การเคหะฯ, อบต.บางรักน้อยพัฒนา, สสจ.นนทบุรี, รพ.พระนั่งเกล้า, กรมอนามัย ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนนิเวศร์ (ทำอิฐ)</p>
<p>มติชน ข่าวสด (5 มิ.ย.59)</p>	<p>สพฉ.แจงคลิปช่วยคนเจ็บ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปจากกล้องหน้ารถ เหตุการณ์ที่ผู้หญิงขับรถไปพบเห็นคนเจ็บนอนอยู่กลางถนนแล้วกลายเป็นมิชชันนารี และมีการแชร์เตือนภัยในโลกออนไลน์ ว่าคลิปดังกล่าวเป็นภาพยนตร์สั้นที่ สพฉ.จัดทำร่วมกับนิตยสารไบโอส์โคป มีสายป่าน อภิญญา นักแสดงสาว เป็นผู้กำกับ ต้องการนำเสนอเนื้อหาสอดแทรกการให้ความรู้ว่าถ้าเจอคนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 แต่พบว่า มีคนนำไปตัดต่อและเผยแพร่เสมือนว่าเป็นเหตุการณ์จริง</p> <p>สาเหตุที่ผลิตภาพยนตร์สั้นชุดนี้ เพราะที่ผ่านมา ผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ไม่ได้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เวลาที่มีอาการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนรับข้อมูลผิดๆ เช่น การใช้ปากดูดพิษงู การใช้ข้อนวดปากคนเป็นลมชัก การอุ้มผู้บาดเจ็บถูกรถชนไปส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเอง การแบกคนที่จมน้ำขึ้นบ่า เป็นต้น</p> <p>สพฉ.ได้ประสานผู้ผลิตละครและภาพยนตร์หลายเรื่อง ให้สอดแทรกจากการโทร 1669 เมื่อมีตัวละครบาดเจ็บ รวมถึงเพิ่มบทการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องตามเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนที่รับชม และหากละครหรือภาพยนตร์เรื่องใดที่ต้องมีฉากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้ผลิตสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สพฉ.</p>
<p>มติชน</p>	<p>เออีดี' ในชุมชน</p> <p>-เสนอสื่อบข่าว เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ร่วมกับ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ให้กับพนักงานของบริษัท ลีอกซ์เลย์ และประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนปิ่นัง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ ใกล้เคียง</p> <p>นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องเออีดีครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายลด การสูญเสียชีวิตในผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านี้</p> <p>ขณะที่ ศิริรินทร์ ลำชา กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีอกซ์บิท พีเอ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มลีอกซ์เลย์ กล่าวว่า เครื่องเออีดี ที่บริษัทจัดซื้อ และนำมาติดตั้งภายในบริษัท และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจะถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแลทั้งพนักงานในบริษัท และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริษัทให้ปลอดภัยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งชุมชนปิ่นังถือเป็นชุมชนนำร่องแห่งแรกที่ได้รับการติดตั้งเครื่องชนิดนี้ และเรียนรู้เรื่องการใช้งาน ซึ่งปีต่อไปจะประสานให้ สพฉ.เข้าไปให้ความรู้กับประชาชนในอีกหลายชุมชนที่อยู่รอบบริษัท เพื่อให้การใช้งานเครื่องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการช่วยชีวิตประชาชน</p>
<p>คม ชัด ลึก (4มิ.ย.59)</p>	<p>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ขับเคลื่อน 2 มติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ และวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา และการจัดการปัญหาบูรณาการ เสนอกรม.ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกหน่วยงานและภาคเครือข่าย แก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อ พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก ประสานกลุ่มประเทศจี 77 สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ชัช เตปูน ตอบ จดหมาย(6มิ.ย.59)</p>	<p>ปัญหาการบริโภคของคนไทย</p> <p>--เสนอจม.จากคุณคนไทยหัวอกผู้บริโภคคนหนึ่ง ต้องการให้รัฐบาลผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุข หรือ อย. ปรับวิธีการทำงาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อปฏิรูปพฤติกรรมการบริโภคอาหารของไทย ให้ได้รับรู้ข้อมูลโภชนาการ เช่น ปริมาณน้ำตาล น้ำปลา เกลือ ที่ควรบริโภคต่อวัน เป็นต้น</p>
<p>คมชัดลึก กรอบบ่าย (7 มิ.ย.59)</p>	<p>ส่งเด็กตรวจสุขภาพจิตก่อนเรียน</p> <p>-เสนอข่าว กรณีสถานศึกษาต่างๆ มีแนวโน้มส่งเด็กนักเรียน-นักศึกษาตรวจสุขภาพจิต ต้องมีใบรับรองจากจิตแพทย์ก่อนเข้าเรียนนั้น ศ.นพ.มานิช หล่อตระกูล ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า สันเป็ลียงโดยไม่จำเป็น การประเมินระยะสั้นครั้งเดียวบอกอะไรได้ไม่มาก ควรส่งตรวจเฉพาะนักเรียนที่มีความเสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพพรรษา (5 มิ.ย.59)</p>	<p>เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ โดยหมอดื้อ กล่าวถึงระบบการประเมินเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการศึกษาในรายละเอียดและต้องการทรัพยากรที่จำเป็นเพิ่มเติม โดยมี “Health Intervention and Technology Assessment Group (HITA)” ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและประเมินเทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์กรภาครัฐ สสส. สวรส. สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ประเด็นเรื่องการควบคุมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะกระบวนการประเมินและควบคุมการใช้เทคโนโลยีที่หลวมและไม่ดีพอย่อมส่งผลกระทบต่อการกระจายงบประมาณด้านสาธารณสุขไปยังส่วนอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงก่อให้เกิดการล่มสลายของระบบสาธารณสุขในที่สุด ยกตัวอย่าง การใช้อุปกรณ์ MRI และ PET-CT scan ที่มากเกินไปจนความจำเป็นในปัจจุบัน</p>
<p>แนวหน้า (4มิ.ย.59)</p>	<p>โรคพยาธิใบไม้ตับ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับม.ขอนแก่น จัดแถลงข่าวโครงการ “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand)”</p> <p>-ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริหารสภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการ “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ” อยู่ภายใต้โครงการทำหายไทย โดยการบริหารทุนในรูปแบบ director โดย รศ.นพ.ณรงค์ ชันตีแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มข. ทำหน้าที่แทนวช. และคอบช. ในการบริหารทุน เริ่มตั้งแต่ให้ความรู้แก่เรียนตั้งแต่ระดับประถม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินสุกๆดิบๆไปจนถึงการประสานกับเอกชนจะอย่างไร ให้พัฒนาสินค้าให้เป็นที่ถูกปากโดยต้องทำให้สุกก่อนเพื่อ ป้องกันโรค</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีมาก โดยได้ยกระดับความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายคือ ภายในปี 2568 ประชาชนคนไทยในทุกหมู่บ้านปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ จำนวนผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (5 มิ.ย.59)</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ (5 มิ.ย.59)</p> <p>สยามรัฐ (6 มิ.ย.59)</p>	<p>เตือนภัยไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ. สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพียง 5 เดือน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งสิ้น 1,572 ราย มีผู้เสียชีวิต ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนและทุกภาคส่วนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อลดจำนวนยุงลายให้มากที่สุด ตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บ และเก็บน้ำ รวมทั้งการกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน ร่วมกับการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้น้ำยากันยุงนอนกางมุ้งจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยา รัตนปริญา นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดกว่า 280 ราย เสียชีวิต 2 ราย แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน สาธารณสุขจังหวัดกำชับทุกพื้นที่เร่งออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเชิงรุก ตัดวงจรการระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.อ่างทอง กล่าวว่า จ.อ่างทองได้นำนโยบายของสธ. ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย จาก 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อ โดยรณรงค์ให้ประชาชนดำเนินมาตรการ 3 เก็บ 5ส.</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (4 มิ.ย.59)</p>	<p>กองทัพยุง</p> <p>-ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งชาวบ้านนาพิง หมู่ 1 ต.นาพิง อ.นาแห้ว จ.เลย ว่า ต้องกางมุ้งกินข้าวกันยุงกัด หลังฝนตกและอยู่ใกล้ป่า โดยสาธารณสุข อ.นาแห้ว และเทศบาลตำบลนาพิง ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดยุงตามบ้าน และให้ทรายอะเบทมาใส่ตุ่มน้ำและแหล่งน้ำที่ยุงสามารถเพาะพันธุ์ได้ และได้มาอย่างต่อเนื่อง ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง</p>
<p>มติชนออนไลน์ (4มิ.ย.59)</p>	<p>รักษาคณเฑาะค์ติเตียง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ ฝักเจริญผล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บุรีรัมย์ นางศิริเพ็ญ อำไพพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บุรีรัมย์ สาขาที่ 1 พร้อมด้วย สมาชิกสมาคม อสม. จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองปรือ ต.กัลปังหา อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยมคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังศูนย์แพทย์ฯได้ ภายในชุมชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์จับข่าว เอามาอย่า (5 มิ.ย.59)	การดำเนินงานเด็กไทยไม่กินหวาน -เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายภาคกลาง ปี 2559 กว่า 80 คน ประกอบด้วย จ.ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ จ.ชัยนาท มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันวางแผนพัฒนาการปรับเปลี่ยนค่านิยมการบริโภคของคนไทยให้ถูกต้อง ผ่านมาตรการการสร้างทางเลือกของขนมและเครื่องดื่มให้กับสังคม ตลอดจนการดำเนินนโยบายตลาดอาหารในโรงเรียน เพื่อจัดระเบียบของสังคมให้เอื้อต่อการบริโภคน้ำตาลที่เหมาะสม
กรมประชาสัมพันธ์ (4มิ.ย.59)	การผ่าตัดทางกล้อง -เสนอข่าว รพ.ราชวิถี ร่วมกับ รพ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการคาราวานการแพทย์เฉพาะทางรพ.ราชวิถี สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เรื่องยกระดับสุขภาพประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการผ่าตัดทางกล้อง ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ รพ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างและพัฒนางานความรู้ด้านการผ่าตัดทางกล้อง ให้เกิดระบบเครือข่ายที่ดีร่วมกัน และตอบสนองนโยบายของกรมการแพทย์
M2F (6 มิ.ย.59)	การตั้งครกในวัยรุ่น กทม. -เสนอข่าว สภากทม.มีมติเห็นชอบกับญัตติของ นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สก.กทม. ที่เสนอให้ตั้งคกก.วิสามัญศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อม หลังพบมีการตั้งครกในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติใน กทม. พ.ศ. 2556-2557 พบตลอด72,303 ราย เป็นการคลอดในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 7,621 ราย คิดเป็น 10.5% เกินเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ไม่เกิน 10%
โพสต์ทูเดย์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแอฟฟิค (5 มิ.ย.59)	ไวรัสซิกา -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก เตรียมประเมิณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในกรุงริโอ เดอ จาเนโร เดือน ส.ค.นี้ โดย WHO ย้ำว่า การพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เท่านั้น
คมชัดลึก M2F (6 มิ.ย.59)	รพ.ในอินเดียถูกหลอกผ่าตัดให้แก้มิจฉาชีพ -เสนอข่าว รพ.อะพอลโล ในกรุงนิวเดลี อินเดีย อ้างว่าผ่าตัดถอดไตของเหยื่อแก๊งชายอัยวะมนุษย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะเข้าใจว่าเหยื่อเหล่านั้นบริจาคไตให้แก่ญาติ ก่อนหน้านี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 5 คน รวมถึงพนักงานโรงพยาบาล 2 คน ซ้อหาหลอกล่อคนยากจนให้ขายไตในราคา 3 แสนรูปี (ประมาณ 1.57 แสนบาท) ก่อนนำไปขายทำกำไรต่อ
โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า (6 มิ.ย.59)	โรงพยาบาลอินเดียทำคนติดเชื้อเอชไอวีเพิ่ม -เสนอข่าว องค์การควบคุมเอดส์แห่งชาติอินเดีย (เอ็นเอชไอ) เปิดเผยว่า ในช่วง17 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจากการถ่ายโอนเลือดอย่างน้อย 2,234 ราย เนื่องจากโรงพยาบาลในอินเดียละเลยการตรวจสอบเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี จากการรับเลือดก่อนโอนถ่ายเลือด รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่า อาจมีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีอย่างน้อย 2.5 ล้านราย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,250 ล้านราย